

นโยบายด้านภาษี

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

นโยบายด้านภาษี

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) บริษัทได้กำหนดนโยบายภาษีบนหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อความยั่งยืนของบริษัทและสังคม บริษัทได้กำหนดนโยบายภาษีในด้านต่างๆ ดังนี้

การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย เจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อด้านภาษี

บริษัทจัดให้มีระบบภาษีและการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย โดยจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

การชำระภาษีและโครงสร้างทางภาษี

บริษัทชำระภาษีอย่างถูกต้อง ตรงเวลาตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง

การกำหนดราคาโอน

บริษัทกำหนดให้ใช้วิธีราคาพึงซื้อขายโดยสุจริต (Arm’s Length Price) ในการคิดราคาระหว่างกัน สำหรับธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การรับรู้รายได้และรายจ่ายระหว่างกันที่ใช้เป็นฐานในการเสียภาษีของแต่ละหน่วยภาษีถูกต้องเหมาะสมตามหลักการสากล

การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

บริษัทใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม สิทธิประโยชน์ทางภาษีครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษี หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศ

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

ในด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี บริษัทเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษีอัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษี ซึ่งบริษัทมีการติดต่อกับหน่วยงานที่กำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการตอบข้อซักถามหรือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบด้านภาษีให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน โปร่งใส ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมาย หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายใน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบและสายการรายงานอย่างชัดเจนสำหรับทุกฝ่ายงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องทางด้านภาษี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการดำเนินการด้านภาษีแต่ละประเภทเพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและกำหนดให้มีระบบควบคุมการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษีทุกประเภท เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และเชื่อถือได้ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่มีต่อบริษัท

การสื่อสารด้านภาษีภายในองค์กร

- บริษัทดำเนินการให้มีระบบข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลาเพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลภาษี โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสม และมีการติดตามตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบที่เป็นอิสระ
- บริษัทดำเนินการให้มีระบบควบคุมการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษีทุกประเภท เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
- บริษัทดำเนินการให้มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจและยึดมั่นในข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี

ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ภาษีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์

รายละเอียดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเภทภาษี มีดังนี้

1. บริษัททำความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทางภาษีที่กำหนดเพื่อการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีกระบวนการดำเนินการเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
2. บริษัทติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการวิเคราะห์โอกาส และผลกระทบต่อบริษัทในมิติต่างๆ รวมทั้งนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อวางแผนการจัดการได้อย่างเหมาะสม
3. หากเกิดความไม่ชัดเจนในการตีความตามกฎหมาย บริษัทมีกระบวนการหารือเจ้าหน้าที่สรรพากร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย



ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายจักร จามิกรณ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายด้านภาษี

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567